

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG**  
**CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH LONG AN**  
**KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021-2026**  
**VÕ THỊ QUẾ LÂM**

- Họ và tên: **VÕ THỊ QUẾ LÂM**

- Sinh năm 1977

- Hiện đang là Phó Trưởng phòng Nông Nghiệp và phát triển Nông thôn huyện Đức Huệ, tỉnh Long An

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG**

Trước hết, cho phép tôi được chân thành cảm ơn Đảng, chính quyền, đoàn thể, cử tri nơi công tác và nơi cư trú đã tin nhiệm và UBMTTQ Việt Nam huyện giới thiệu tôi ra ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Là một công dân, một công chức Nhà nước, bản thân tôi đã nhận thức được rằng HĐND là cơ quan quyền lực ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân và chính quyền cấp trên.

Đại biểu HĐND là phải liên hệ chặt chẽ với cử tri nơi mình thực hiện nhiệm vụ đại biểu, chịu sự giám sát của cử tri, có trách nhiệm thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị, của cử tri; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri; thực hiện chế độ tiếp xúc cử tri và ít nhất mỗi năm 1 lần báo cáo với cử tri về hoạt động của mình và của HĐND nơi mình là đại biểu, trả lời những yêu cầu và kiến nghị của cử tri.

Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, với nhiệm vụ được phân công, tôi tham mưu cho lãnh đạo góp phần thực hiện tốt các mục tiêu KT – XH mà Nghị quyết HĐND tỉnh, huyện đã đề ra trong nhiệm kỳ qua. Nhất là cây trồng vật nuôi chuyển đổi theo hướng chú trọng nâng cao hiệu quả, nâng cao giá trị gia tăng phát triển bền vững; bước đầu ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp.

- Diện tích sản xuất lúa chất lượng cao ngày càng tăng; mô hình “Cánh đồng lớn” trên cây lúa được chú trọng và có hiệu quả. Hoạt động chăn nuôi phát triển theo xu hướng gia trại, trang trại; giảm số lượng hình thức chăn nuôi nhỏ lẻ và phân tán. Trong công tác phòng, chống dịch bệnh, đã thực hiện tốt công tác phòng, chống bệnh dịch tả heo châu Phi, bệnh dại trên chó mèo, bệnh lở mồm long móng trên trâu, bò. Tính từ đầu năm 2020 đến nay, trên địa bàn huyện chưa xuất hiện ổ dịch mới.

- Triển khai thực hiện chương trình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2017 - 2020, mà cụ thể trên địa bàn huyện là thực hiện trên con bò thịt, bước đầu đã đem đến nhiều hiệu quả thiết thực. Tính đến cuối năm 2020, đã có hơn 3.500 con bò cái sinh sản được chuyển đổi từ gieo tinh truyền thống sang gieo tinh nhân tạo với những giống bò mới đạt chất lượng cao hơn, giúp bê con sinh ra có trọng lượng cao hơn cao hơn khoảng 3-4 kg/con so với bò địa phương. Nhiều hộ chăn nuôi đã thay đổi phương pháp chăn nuôi, chuyển sang chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao giúp cho bò tăng trọng nhanh hơn, chất lượng thịt cũng cao hơn.

- Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống vật chất tinh thần dân cư nông thôn. Tính đến năm 2020, thì cả huyện có 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới là Mỹ Thạnh Đông, xã Bình Hòa Nam đã gửi hồ sơ về tỉnh để xét đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Trong nhiệm kỳ này, phấn đấu đạt thêm 3 xã nông thôn mới là Mỹ Thạnh Tây, Bình Hòa Bắc, Mỹ Thạnh Bắc và đến năm 2025 thì xã Mỹ Thạnh Đông đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Nhận thức rõ vị trí, vai trò của HĐND đối với sự phát triển của huyện, trong cuộc bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 lần này, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi xin nguyện cùng các vị đại biểu HĐND trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, kiên trì phấn đấu, đem hết khả năng và nghị lực, đề cao tinh thần trách nhiệm, đóng góp tích cực vào việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh, huyện, xã, thị trấn để HĐND ngày càng xứng đáng với vị trí là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, xứng đáng là người đại biểu mà cử tri và nhân dân huyện nhà đã tín nhiệm giao cho cụ thể là:

1. Bảo đảm thực hiện đầy chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương. Tham gia đề xuất, thảo luận và biểu quyết những vấn đề quan trọng về KT - XH, an ninh - quốc phòng, xây dựng chính quyền địa phương và các vấn đề khác có liên quan đến đời sống chính trị - xã hội ở địa phương, góp phần cùng tập thể đại biểu HĐND tỉnh, huyện, các ngành, các xã, thị trấn thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết của HĐND đưa nền kinh tế của huyện nhà ngày càng phát triển, cải thiện từng bước đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, nhất là người dân ở những địa bàn khó khăn, vùng biên giới.

Bên cạnh việc quan tâm đến các chủ trương, giải pháp đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, tôi sẽ quan tâm nhiều đến các chủ trương, giải pháp đầu tư phát triển nông - lâm - thủy sản theo hướng bền vững, nâng cao hiệu quả, chất lượng, tính cạnh tranh, thích ứng biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường. Thực hiện hiệu quả chương trình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chương trình nông thôn mới theo hướng đúng thực chất, phấn đấu đến cuối 2025 số xã đạt tiêu chí nông thôn mới đạt tiêu chí đề ra,...

2. Thực hiện đầy đủ chức năng giám sát của đại biểu HĐND. Trong nhiệm kỳ, sẽ cùng với HĐND tăng cường các biện pháp giám sát đối với hoạt động của chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng. Kịp thời phát hiện, kiến nghị xử lý những trường hợp quan liêu, cửa quyền, sách nhiễu quần chúng, giảm sự phiền hà cho nhân dân. Đấu tranh có hiệu quả đối với những hành vi tham nhũng, tiêu cực, gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước cũng như quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Đồng thời sẽ hết sức quan tâm giám sát việc thi hành pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân ở các cơ quan có thẩm quyền, nhằm tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa và góp phần thực hiện các chủ trương của Đảng và Nhà nước, xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

3. Để thực sự là cầu nối giữa nhân dân và chính quyền địa phương, bản thân sẽ thường xuyên liên hệ với cử tri, nắm bắt tình hình địa phương, những bức xúc, những yêu cầu chính đáng của cử tri phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của cử tri đối với chính quyền và các cơ quan chức năng. Thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp xúc cử tri và tiếp công dân theo luật định; tiếp nhận và trả lời những yêu cầu, kiến nghị của cử tri. Đồng thời, chuyển tải đầy đủ, kịp thời những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và của địa phương đến người

dân, để cùng tổ chức thực hiện đạt thắng lợi những nhiệm vụ phát triển KT – XH trong nhiệm kỳ 2021 - 2026./.